





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>มหกรรมความสุขทางการเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, newtv, hfocus, ch3plus, ch7, INN, thestandard)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดงานมหกรรมความสุขทางการเงิน (Happy Money Expo) ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 2567 ณ กรม สบส. มุ่งเน้นแก้ปัญหาหนี้สินของบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนนโยบายสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สู่องค์กรแห่งความสุข โดยร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน จัดบริการด้านการเงินให้แก่บุคลากร ทั้งการดูแลสุขภาพทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ใกล้เกลี้ยข้อยพิพาทก่อนฟ้อง หรือ ลูกหนี้ที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังศาลมีคำพิพากษา และการให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนและการรักษา วินัยทางการเงิน รวมถึงช่องทาง/แนวทางแก้ไขปัญหานี้สิน</p>	
<p>โครงการ“พาหมอไปหาประชาชน”</p> <p>จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, prd.)</p> <p>- นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วย รมต. ประจำ สร. เปิดคก.พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ รร.บางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัด 15 คลินิกเฉพาะทางดูแลประชาชน 2,500 คน พร้อมมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ 51 ชุด และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการคลินิกเฉพาะทางที่มารถออกหน่วยให้บริการ</p> <p>จ.ยโสธร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd.)</p> <p>- นายสมฤกษ์ จิงสมาน ผู้ตรวจราชการ สร. เขตฯ 10 เปิด คก.พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จัดบริการ 10 คลินิกเฉพาะทางดูแลประชาชน พร้อมมอบยาเทียมพระราชทานแก่ประชาชน 10 ราย และมอบชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์จากกรมควบคุมโรค มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดกรองให้กับประชาชน จากนั้นลงเยี่ยมชมจุดบริการในคลินิกต่าง ๆ พบปะทีมแพทย์จิตอาสา สหวิชาชีพจิตอาสา อสม. และประชาชนผู้มารับบริการ</p>	
<p>นำกล้วยากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาไท, ไทยรัฐ, amarintv, แนวหน้า, เดลินิวส์, newtv, thereporter, TNN, topnews, hfocus, news1live, sondhitalk, ch7, thebetter)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวว่า เชื่อว่าการนำช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติดเท่ากับกลับไปจุดเดิม มีข้อสงสัยว่า หากนำช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติด จะต้องดำเนินคดีกับประชาชนที่ปลูกไว้หรือไม่ แล้วหลังจากนี้คนที่มิไบนุญาตให้ปลูกหรือไปทำยาจะอย่างไร และหากในพื้นที่ของประชาชนมีช่อดอกออกมาจะอย่างไร เป็นสิ่งที่ สร. ต้องหาทางออก ทั้งนี้ คกก.ควบคุมยาเสพติดที่มีมติให้กล้วยากลับไปเป็นยาเสพติด เป็นคณะเดียวกับที่ปล่อยให้ช่อดอกออกจากยาเสพติด ซึ่งต้องชี้แจงกับประชาชน เพราะเท่าที่ทราบไม่มีข้อมูลใหม่ มีแต่ข้อมูลลือ ๆ แนะนำออกกฎหมายควบคุมให้ชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คกก.ควบคุมยาเสพติด เผยว่าไม่เห็นด้วยกับประกาศ สร. ให้ช่อดอกกล้วยา และช่อดอกกล้วยงให้กลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งตนเป็นเสียงส่วนน้อยในที่ประชุม ยืนยันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว และไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับการปล่อยเสรีกล้วยาหรือกล้วยง แต่ตนได้เสนอให้ร่างเป็น พ.ร.บ. ในการควบคุมกล้วยาและกล้วยง เป็นการเฉพาะแทน เพราะมองว่าการนำช่อดอก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชาและกัญชงกลับไปเป็นยาเสพติด จะเกิดปัญหาต่อผู้ที่ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หมอมพื้นบ้าน จะต้องได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายเปี้ยว สุราษฎร์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชา จ.เชียงใหม่ เผยว่า คัดค้านมาตลอดเพราะกระทบเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการที่ลงทุนให้บริการลูกค้า หรือผู้ใช้บริการไปแล้วซึ่งวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการอาจได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า 10,000 ราย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว ส่วนกรณีเครือข่ายกัญชาทั่วประเทศนัดชุมนุมที่ทำเนียบฯ เพื่อคัดค้านเรื่องดังกล่าว 8 ก.ค.นี้ ทางเครือข่าย จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือ พร้อมส่งตัวแทนไปร่วมชุมนุมด้วย - นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช กกล่าวว่า ตนเห็นด้วยในการนำกัญชาและกัญชงกลับมาเป็นยาเสพติดให้โทษ เพราะในช่วงปลดล็อกมีประชาชนสนใจจะปลูก ลงทะเบียนผ่านแอปฯกัญชามากกว่า 1,100,000 ราย ในขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนและที่อื่นๆ อีก 3,000-4,00 รายทั่วประเทศ ต้องไปทำ MOU ร่วมกับส่วนราชการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก และในห้วง 2 ปีที่ปลดล็อกกัญชา ทำให้พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาล้นตลาด มีการนำไปใช้เพื่อการสันทานการจำนวนมาก ผิดวัตถุประสงค์ และไม่สามารถควบคุมการใช้ได้ 	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, prd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 องค์กร ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 2567 ในหัวข้อ "นวดไทย สปาไทย สมุนไพรไทย สู่วิถีโลก" เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. เผยว่า อก. ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด GPO Plant Based Medicine จัดแสดงภาพวาดของสมุนไพรไทย ไขว้ผลิตภัณฑ์ PLANTXGPO พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษลดถึง 65% <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เปิดตำรับเกสรทั้ง 5 หรือ “เบญจเกสร” ประกอบด้วย ดอกบัวหลวง ดอกสารภี ดอกพิทูล ดอกบุนนาค และดอกมะลิ สมุนไพรไทยสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ภายในงานมหกรรมสมุนไพรฯ จัดทำเป็น Box set ชุดดอกไม้ ให้ประชาชนนำไปดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยตัวเองจากที่บ้าน 	
<p>ประชุม คกก.พิจารณาปรับปรุงหน้าที่ฯ กรมสุขภาพจิต</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า คกก.พิจารณาปรับปรุงหน้าที่ฯ กรมสุขภาพจิต ที่มีปลัด สธ. เป็นประธาน ได้ดำเนินการประชุมแล้ว 1 ครั้ง พร้อมตั้งคณะทำงานมาขับเคลื่อน เพื่อรับนโยบายรัฐบาลดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดครบวงจร พร้อมบูรณาการร่วมสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ทำงานเห็นผลทันที 1 เดือน จากนั้นรอขั้นตอนออกกฎกระทรวงฯ ความชัดเจน "คน เงิน ของ" ส่วนกรณี รมว.สธ. ให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อ “กรมสุขภาพจิตและยาเสพติด” นั้น หากเปลี่ยนชื่อกรมฯ ต้องออกพระราชกฤษฎีกา จะใช้เวลา ดังนั้น ขณะนี้จึงใช้กรมสุขภาพจิตไปก่อน 	
<p>สมุนไพรประจำจังหวัด</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า กรมฯ ได้เฟ้นหาคัดเลือกสมุนไพรอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยประสานไปยังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ หมอมพื้นบ้านแต่ละจังหวัด ให้ศึกษาค้นคว้าว่ามีสมุนไพรที่โดดเด่น โดยหลังจากนี้จะมีการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.ที่ 7 จ.ขอนแก่น เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 มิ.ย. 67 ประเทศไทย พบผู้ป่วยแล้ว 39,216 ราย มากกว่าปี 2566 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 1.2 เท่า ส่วนสถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ป่วย 1,150 ราย เสียชีวิต 1 ราย เน้นย้ำมาตรการสามเก็บ คือ “เก็บบ้าน เก็บน้ำให้มีดขีด เก็บขยะ” และเพิ่มอีก 1 ท.คือ "ทายากันยุง" พร้อมเสนอมาตรการ “4 เน้น 4 เดือน” เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในช่วงดังกล่าว ได้แก่ 1) เน้นการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ 2) เน้นการตอบโต้ และควบคุมยุงพาหะ 3) เน้นการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว และ 4) เน้นการสื่อสารความเสี่ยง</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- ผู้ใช้บัญชี “นิธิพัฒน์ เจียรกุล” โปสต์ว่า กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย มีข้อครหาว่านำบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทบุรีไฟฟ้าเข้ามาร่วม และได้แถลงชี้แจงยอมรับว่ามีการระบาดของบุรีไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น สำหรับการศึกษาของคณะอนุ กมธ.ฯ มี 3 เรื่อง คือ 1. กำหนดให้การใช้บุรีไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 2. แก้ไขกฎหมายควบคุมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้า และ 3. ผลักดันให้บุรีไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งฟังเผิน ๆ ดูดี แต่ประชาคมวิชาชีพการแพทย์ต่างห่วงประชาชนว่าจะหลงคารมนักการเมืองและนักล็อบบี้จาก บ.บุรีไฟฟ้า ที่หวังแก้กฎหมายเปิดช่องให้มีการจำหน่ายบุรีไฟฟ้าได้แบบมีเงื่อนไขเกรงจะมาแนวทางการนำกัญชามาออกจากรายชื่อยาเสพติด</p>	
<p>โวย 2 โรงงานปลาร้าส่งกลิ่น-ทิ้งน้ำเสีย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch3plus, One31)</p> <p>- ชาวบ้าน หมู่ 10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน ขอให้ช่วยตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำปลาร้า 2 โรงงานในพื้นที่ ให้แก้ไขปรับปรุง หลังส่งกลิ่นเหม็น ปล่อยน้ำเสีย ระบายมานาน 7 ปี ไม่มีการแก้ไขที่ยั่งยืน แม้จังหวัดขอนแก่นสั่งให้โรงงานดำเนินการแก้ไข แต่ยังไม่จบ ด้านโรงงานยืนยัน จะเร่งดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน ครบวงจรจะเสร็จในสิ้นปีนี้</p>	